
สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย

หวั่นวิศวกรไทยลาหลัง ยื่นขอคิดเห็นตอรางขอ

บังคับสภาวิศวกร

สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย พรอมดวยคณะทํางานผูพัฒนาและกําหนดทิศทางวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีของประเทศไทย นําโดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยมี ดร.อาณัติ ดีพัฒนา ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

แหงประเทศไทย สมัยที่ 38 เป็นประธานการประชุมในครัง้น้ี รวมกันสะทอนถึงความอึดอัดใจที่องคกรวิชาชีพทาง

วิศวกรรมครอบงําทําใหหลักสูตรตางๆ ทางวิศวกรรมไมทันสมัยลาหลังและแขงขันกับชาติอื่นๆไมได ซึ่งที่ประชุมได

หารือเพื่อเตรียมนําเสนอรัฐบาลใหปลดล็อคการแทรกแซงโดยใหยกเลิกการแทรกแซงในเรื่องขบวนการเรียนการ

สอนและการรับรองหลักสูตรโดยองคกรวิชาชีพ ซึ่งถาประเทศไทยยังติดกับดักน้ีอยูจะทําใหเราลาหลังไปเรื่อยๆ และ

จะสูใครไมไดอีกเลยในอาเซียน ณ หองประชุม ชัน้6 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

ตามที่สภาวิศวกรกําลังดําเนินการปรับแกขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ

วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และไดมีการประชุมหารือรวมมือระหวางคณะกรรมการสภาวิศวกร

กับคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา โดยมีประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย เขารวม

ดวยในฐานะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย ไดนําราง

ขอบังคับฯ ฉบับดังกลาวเสนอพิจารณาเพื่อแสดงความเห็นตอราง ขอบังคับฯ ในที่ประชุมสภาคณบดีคณะ

วิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทp

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

กลาววา จากการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย สมัยที่ 38 ครัง้ที่ 3 มีมติเสนอขอคิดเห็น

ตอรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม จํานวน 2 ขอ ไดแก 1.ขอแกไขขอ 8 วรรคหน่ึง (2) ของขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการรับรองปริญญา

ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2554 เป็น (2) มีการเรียนการสอนวิชา

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร (Basic Sciences) วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม (Basic Engineering) และวิชาเฉพาะทาง

วิศวกรรม (Specific Engineering) โดยวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมและวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ตองมีหนวยกิตรวม

กันไมน อยกวา 72 หนวยกิต โดยมีเหตุผลเพื่อปรับลดหนวยกิตรวมของกลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมและกลุมวิชา

https://www.thaimediapr.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa/
https://www.thaimediapr.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa/
https://www.thaimediapr.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa/


เฉพาะทางวิศวกรรมจากไมน อยกวา 84 หนวยกิต เป็น ไมน อยกวา 72 หนวยกิต ซึ่งมีเหตุผลประกอบ 4 ประการ

ไดแก 1.เป็นผลดีตอการพัฒนาหลักสูตรทางดานวิศวกรรมศาสตรใหมีความทันสมัยและมีความยืดหยุนภายใตการ

เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน นอกจากน้ียังเอื้อตอการพัฒนาหลักสูตรที่มุงเนนถึงผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิต

(Outcome based curriculum) 2.การปรับลดหนวยกิตดังกลาว ไมไดกระทบรายละเอียดและสาระรายวิชาที่สภา

วิศวกรกําหนดไวในระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร วิชาพื้นฐานทางวิศวกร

รม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 3.การปรับลดหนวยกิตจะชวยเกื้อหนุนใหการจัดการศึกษาสามารถบูรณาการกับการทํางาน

(Work Integrated Learning) หรือสหกิจศึกษา (Co-operative education) ซึ่งเป็นความตองการของผูใชบัณฑิต

และนโยบายของรัฐบาล 4.การปรับลดหนวยกิตจะทําใหการจัดแผนการการศึกษาในแตละภาคเรียนมีจํานวน

หนวยกิตที่ลดลงจากปัจจุบันที่เป็นอยู ซึ่งหลักสูตรทางดานวิศวกรรมศาสตร กําหนดการเรียนการสอนโดยเฉลี่ยภาค

เรียนละ 18 ถึง 20 หนวยกิต และจะทําใหนิสิตนักศึกษาสามารถมีเวลามากขึ้นในการที่จะไปพัฒนาทักษะการเรียนรู

นอกหองเรียนมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันกระบวนการเรียนรูที่เกิดจากการฝึกประสบการณหรือฝึกปฏิบัติมีความสําคัญ

มากกวากระบวนการสอนในชัน้เรียน

ขอเสนอที่ 2.ขอใหคงขอ 10 ของขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2554 ไวตามเดิมโดยไมตองมีการปรับแกใดๆ เน่ืองจากในรางฯ ที่สภา

วิศวกรเสนอปรับแกนัน้ จะเกิดปัญหาในทางปฏิบัติมากขึ้น การกําหนดอาจารยผูสอนในรายวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม

ที่จะตองสําเร็จการศึกษาในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกันกับวิชาที่สอน ไมไดสะทอนถึงความเป็นจริงในปัจจุบันที่เกิด

สาขาวิชาใหมๆ มากขึ้น นอกจากน้ีการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย ไดเสนอแนวทางใน

การดําเนินการรับรองปริญญาฯ ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สภาวิศวกร

ควรยกเลิกขอบังคับฯ ระเบียบฯ ที่เกี่ยวของกับการรับรองปริญญาฯ ที่ใชในปัจจุบัน สภาวิศวกรควรกําหนด

สมรรถนะที่พึงประสงคของวิศวกรและใชสมรรถนะดังกลาวเป็นแนวทางในการกําหนดกรอบการรับรองปริญญาฯ ให

สอดคลองกับการรับรองปริญญาฯ ที่ยอมรับในระดับสากล เน่ืองจากในปัจจุบันกระบวนการรับรองปริญญาฯ มี

ลักษณะเป็นการกาวกายการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและไมเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งไมกอใหเกิด

ประโยชนตอการพัฒนาวิชาการทางดานวิศวกรรมศาสตรในการที่จะไปแขงขันกับประเทศตางๆ ได

อยางไรก็ตามกระบวนการเรียนการสอนทางดานวิศวกรรม และการรับรองหลักสูตรตางๆ โดยองคกรวิชาชีพของ

ประเทศไทยยังติดกับดักเหลาน้ีอยู จะทําใหระบบการศึกษาทางดานวิศวกรรมในประเทศไทยลาหลัง และไมสามารถ

เทียบเทาประเทศอื่นๆ ในอาเซียนไดเลย


